

Tranh luận thẳng thắn, tìm giải pháp cho những vấn đề nổi cộm

Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVI dành nhiều thời gian cho phiên thảo luận, chất vấn tại hội trường, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cử tri và nhân dân. Nhiều vấn đề nóng đã được đưa ra phân tích, đánh giá ở nhiều khía cạnh khác nhau với tinh thần thẳng thắn, tranh luận để làm rõ vấn đề.

BÀI 1: NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁM SÁT SAU ĐẦU TƯ



Cầu Giai thuộc địa phận xã Minh Lăng (Vũ Thư) trên tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà đang được thi công.

Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Hương, tổ thành phố Thái Bình chất vấn đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả việc giám sát đối với các dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý từ năm 2018 đến nay; nhất là một số dự án trọng điểm: tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình với quốc lộ 38B và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình và cầu La Tiến; tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát đầu tư trong thời gian tới.

Trả lời câu hỏi này, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Từ năm 2018 đến nay, các cơ quan quản lý nhà nước đã tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư được 249 dự án có sử dụng vốn đầu tư công trên toàn tỉnh. Qua giám sát đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo điều hành, tháo gỡ những khó khăn

cho nhà đầu tư, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Dự án tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình với quốc lộ 38B và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình và cầu La Tiến; tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát đầu tư trong thời gian tới.

Đầu tư 361,326 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu, hiện nay đang triển khai gói thầu xây lắp số 1 của dự án với tổng giá trị 137,7 tỷ đồng. Dự án mới triển khai xây dựng vào tháng 5/2019, chủ đầu tư đã thực hiện báo cáo giám sát trước khi khởi công theo quy định. Hiện nay, nhà thầu đã thực hiện thi công xong cầu tạm, phá dỡ cầu cũ, đúc và ép xong cọc bê tông cốt thép, hiện đang triển khai kết cấu phần dưới cầu Giai; đang triển khai thi công kè đá sóng 223 Bắc và đổ các cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn. Về công tác giải phóng mặt bằng: đang thực hiện trích lục, trích đo trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, tuy nhiên công tác trích lục, trích đo địa chính còn chậm chưa đáp ứng tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Theo đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Qua giám sát đã phát hiện ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư và nhà thầu, kịp thời chấn chỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư. Tuy nhiên, đồng chí cũng thừa nhận chất lượng các cuộc giám sát chưa cao, chưa thường

xuyên, công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và chủ đầu tư chưa nhịp nhàng, chống chèo đẫn đến hiệu quả không cao. Công tác phân tích, đánh giá sau giám sát còn hạn chế nên chất lượng tham mưu chưa đạt yêu cầu. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư triển khai thi công chưa được quan tâm, quán triệt đầy đủ, chất lượng các báo cáo chưa đáp ứng theo quy định, nội dung sơ sài, chưa kịp thời đã làm hạn chế việc phân tích, đánh giá tình hình đầu tư chung; tính chuẩn xác của các số liệu tổng hợp chưa đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của công tác giám sát, đánh giá đầu tư; chưa kịp thời cập nhật các quy định mới của nhà nước. Nguyên nhân của



Sản xuất tại Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và sản xuất Toàn Anh (xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ).

tình trạng này là do một số nội dung liên quan đến đầu tư trong các văn bản quy phạm pháp luật còn có điểm mâu thuẫn, một số nội dung chưa được hướng dẫn cụ thể, một số quy định chưa thực sự phù hợp với thực tế. Một số quy hoạch sau khi phê duyệt chưa phù hợp với tình hình thực tế, chất lượng quy hoạch còn thấp, chưa có tính dự báo dài hạn nên trong quá trình triển khai thực hiện phải điều chỉnh. Cùng với đó, năng lực quản lý dự án của một số chủ đầu tư kiêm nhiệm chưa đáp ứng được yêu cầu, chất lượng công tác tư vấn ở các khâu chủ trương đầu tư, thiết kế, đấu thầu, giám sát thực hiện dự án chưa cao. Nhu cầu vốn đầu tư lớn, tuy nhiên khả năng huy động vốn công còn hạn chế, do vậy một số dự án không đáp ứng được kế hoạch vốn theo tiến độ để ra phải phân kỳ, kéo dài thời gian thực hiện dự án, dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần, hiệu quả đầu tư không cao.

Trên cơ sở phân tích những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát đánh giá đầu tư trong thời gian tới. Trước hết, các huyện, thành phố, chủ đầu tư dự án khẩn trương kiện toàn bộ máy và quy trình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về công tác giám sát, đánh giá đầu tư cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, ban giám sát đầu tư cộng đồng và các đối tượng liên quan; bố trí nguồn lực phù hợp với hoạt động giám sát và đánh giá đầu tư. Tăng cường giám sát, đánh giá đầu tư của cấp quyết định đầu tư trong việc quyết định chủ trương đầu tư, bố trí, phân bổ vốn đầu tư, thanh quyết toán dự án đầu tư. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư trong công tác giám sát, cung cấp và xử lý thông tin sau giám sát; tăng cường giám sát cộng đồng để kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, bất cập, hạn chế thiếu sót trong công tác quản lý dự án.

(còn nữa)
NGUYỄN HÌNH - THU HIỀN

THÁI THỤY Tập trung phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ và rầy các loại

Trước sự phát sinh của sâu cuốn lá nhỏ và rầy các loại đang gây hại cho lúa mùa, ngành Nông nghiệp huyện Thái Thụy đang tích cực chỉ đạo, đôn đốc nông dân tập trung phòng, trừ hai đối tượng sâu bệnh trên ở những diện tích lúa bị sâu bệnh với mật độ cao.



Nông dân xã Thái Dương (Thái Thụy) phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa.

Vụ mùa năm nay, huyện Thái Thụy gieo cấy 13.600ha lúa. Hiện tại lúa sinh trưởng, phát triển tốt, đang thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và để nhánh rộ. Tuy nhiên, theo điều tra và dự báo của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, các đối tượng sâu bệnh gây hại lúa mùa đang diễn biến phức tạp. Cụ thể, từ ngày 7 - 11/8 trên đồng ruộng có đợt sâu cuốn lá nhỏ nở rộ với mật độ trung bình từ 30 - 40 con/m², cá biệt có nơi trên 150 con/m². Sâu cuốn lá nhỏ đợt này gây hại chủ yếu trên trà lúa mùa sớm và những vùng thường có mật độ cao, nếu không có biện pháp phòng, trừ kịp thời sẽ ảnh hưởng tới lá công năng và lá đòng. Ngoài ra, ở những vùng chưa được phun trừ rầy từ ngày 27/7 đến ngày 1/8, rầy các loại đang phát sinh với mật độ cao, trong đó chủ yếu là rầy lưng trắng nguồn môi giới truyền và lây lan bệnh lùn sọc đen gây hại lúa mùa.

Trước tình hình trên, UBND huyện đã ban hành công văn chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, đôn đốc nông dân phun đồng nhân lực tổ chức phun trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 9 - 11/8 cho các diện tích lúa cấy trước ngày 5/7 và các vùng thường có mật độ cao. Đối với những diện tích lúa cấy bị nhiễm rầy với mật độ cao, cần phun

trừ hỗn hợp thêm các loại thuốc trừ rầy để hạn chế nguồn môi giới bệnh lùn sọc đen. Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn người dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng nhổ bỏ các khóm lúa có biểu hiện như cây thấp lùn, lá ngắn màu xanh đậm, rễ ngắn cứng... để tránh lây lan bệnh ra diện rộng.

Thụy Bình là một trong những xã có nhiều diện tích lúa mùa cấy sớm trước ngày 5/7 (chiếm 2/3 trong tổng số 272ha lúa mùa toàn xã) để tạo quỹ đất trồng cây vụ đông ưa ẩm. Ông Nguyễn Đình Chương, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Hầu hết các diện tích lúa mùa cấy sớm của xã đang xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ với mật độ cao. Vì vậy, trong đợt này, HTX phát động phòng, trừ cho gần 200ha lúa mùa cấy sớm theo đúng lịch của huyện. Hiện nay, HTX đang tích cực thông báo về kế hoạch và thời gian phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ trên đài truyền thanh xã để nông dân nắm được tổ chức phòng, trừ tập trung, tránh phun rải rác làm ảnh hưởng đến hiệu quả phòng, trừ. Ngoài ra còn khuyến cáo người dân phun hỗn hợp rầy các loại ở những diện tích lúa nhiễm bệnh với mật độ cao trong đợt này.

Không có nhiều diện tích lúa mùa cấy sớm như xã Thụy Bình nhưng tại một số diện tích lúa mùa của xã Thái Giang đang có những

khóm lúa có biểu hiện của bệnh lùn sọc đen. Người dân địa phương đang tích cực nhổ bỏ các khóm lúa trên để tránh nguồn bệnh lây lan. Ông Nguyễn Văn Khương, Chủ tịch UBND xã cho biết: Lúa của địa phương từng bị bệnh lùn sọc đen gây hại nặng ở vụ mùa năm 2017, vì thế công tác phòng, chống nguồn bệnh này lây lan luôn được xã quan tâm, thực hiện tích cực. Đầu vụ mùa năm nay, UBND xã chỉ đạo HTX đôn đốc người dân tổ chức phòng, trừ rầy cho toàn bộ diện tích mạ trước khi cấy. Trong đợt phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ cho các diện tích lúa mùa cấy sớm, địa phương đôn đốc nông dân tập trung phòng, trừ rầy cho các diện tích lúa nhiễm bệnh với mật độ cao.

Để đợt phòng, trừ sâu bệnh lần này đạt kết quả cao, UBND huyện đã và đang tích cực chỉ đạo các ngành chức năng huyện tăng cường cán bộ chuyên môn xuống cơ sở phối hợp với lãnh đạo các địa phương đôn đốc, hướng dẫn nhân dân tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường thuốc bảo vệ thực vật, chủ động điều tiết nước hợp lý phục vụ tốt công tác phòng, trừ sâu bệnh.

TRẦN TUẤN

Với hơn 2ha, gia đình CCB Vũ Minh Lập, thôn Đò Lương, xã Vũ Sơn trồng hơn 200 gốc bưởi và hơn 10.000 gốc đinh lăng, ngoài ra còn nuôi thêm các loại cá truyền thống, lợn, gà. Trừ chi phí đầu tư, mô hình của gia đình ông cho thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm. Điều đáng nói là CCB Vũ Minh Lập không sử dụng phân bón hóa học để bón cho các loại cây trồng mà thu mua rác thải hữu cơ, rơm rạ của người dân về ủ với chế phẩm sinh học cho hoại mục tạo nguồn phân sạch để bón cho cây. Ông chia sẻ: Năm 2018, gia đình tôi mua gần 30 tấn rác thải hữu cơ để làm phân bón, giúp gia đình tiết kiệm chi phí đầu tư cho vườn cây ăn trái. Hơn thế, cây sinh trưởng và phát triển tốt hơn so với sử dụng các loại phân bón hóa học góp phần bảo vệ môi trường. Hơn 200 cây bưởi của gia đình tôi sinh trưởng, phát triển tốt và cho quả ngọt

Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kiến Xương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

nên được nhiều thương lái tìm mua. Cùng chỉ hướng làm giàu như CCB Vũ Minh Lập, CCB Trần Quốc Khánh, thôn Nội Thôn, xã Minh Hưng chọn nuôi các loại con đặc sản để phát triển kinh tế trang trại. Với hơn 2ha, ông đào ao, xây dựng chuồng trại nuôi các con đặc sản như thỏ, tắc kè hoa, rắn đỏ... thu nhập từ 600 - 700 triệu đồng/năm. CCB Trần Quốc Khánh cho biết: Được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và tham quan các mô hình chăn nuôi con đặc sản do Hội CCB huyện tổ chức, bản thân tôi tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm,

chăn nuôi mang lại hiệu quả, thu nhập cao cho gia đình. Tôi mong muốn Hội CCB các cấp quan tâm hơn nữa đến các mô hình phát triển của hội viên, đặc biệt là có chính sách hỗ trợ hội viên về vốn vay ưu đãi, giúp hội viên tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Từ mô hình của hai CCB Vũ Minh Lập và Trần Quốc Khánh, có thể thấy bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ luôn được phát huy trên mặt trận phát triển kinh tế. Đến nay, huyện Kiến Xương có 24 doanh nghiệp, 18 HTX, 46 trang trại do CCB làm chủ, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động địa phương. Năm 2018, tổ chức hội

CCB từ huyện tới cơ sở phối hợp với các đoàn thể, HTX DVNN địa phương tổ chức 168 lớp tập huấn cho 6.145 lượt cán bộ, hội viên về kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản; tổ chức 368 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hơn 19.500 hội viên, mở 133 lớp tập huấn nghiệp vụ về vay vốn thu hút 1.883 hội viên tham gia. Hiện nay, Hội CCB huyện Kiến Xương quản lý 51 tổ tiết kiệm và vay vốn với 1.595 hộ hội viên được vay hơn 47 tỷ đồng. Ông Trần Văn Toàn, Chủ tịch Hội CCB xã Minh Hưng cho biết: Trên cơ sở

nhu cầu về nguồn vốn vay phát triển kinh tế của hội viên, chúng tôi lập danh sách những hội viên có đủ điều kiện vay vốn, phối hợp với Huyện hội tổ chức giám sát hoạt động cho vay, bảo đảm đúng đối tượng và mục đích sử dụng. Nhờ vậy, những năm qua, Hội CCB xã Minh Hưng không xảy ra tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu, hội viên trả nợ đúng hạn, trả lãi đúng kỳ. Từ phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đời sống của cán bộ, hội viên ngày càng được nâng lên. Hội CCB huyện Kiến Xương đã kêu gọi, vận động hội viên tham gia xây dựng quy trình nghĩa được gần 6,3 tỷ đồng, tỷ lệ hội viên nghèo

giảm còn 1,06%. Ông Trần Tuấn Vũ, Phó Chủ tịch Hội cho biết: Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên nâng

cao nhận thức, mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế. Chúng tôi hướng hội viên đầu tư chăn nuôi những con đặc sản, cho hiệu quả

cao nhằm tạo hướng đi mới trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên quê hương.

TIẾN ĐẠT



Mô hình của cựu chiến binh Vũ Minh Lập, xã Vũ Sơn (Kiến Xương) cho thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm.